



แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
สำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์เป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้มีประกาศกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อสรรหาคณะบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย

เพื่อให้การเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงขอความร่วมมือผู้สมัครปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมัครทุกรายต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หรือการตรวจแบบ RT-PCR พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่า Negative (ไม่พบเชื้อ) COVID-๑๙ ส่งให้หน่วยงานธุรการเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย (หรือหน่วยงานธุรการฯ) ก่อนวัน เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ผ่านช่องทาง Bogselection@thaipbs.or.th โดยผลตรวจต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงก่อนวัน แสดงวิสัยทัศน์

๒. หากผู้สมัครพบว่าผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) จะไม่สามารถเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ได้ ให้ผู้สมัครแจ้งไปยัง หน่วยงานธุรการฯ เพื่อจัดสรรช่องทางและวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ให้ตามความเหมาะสมเป็นธรรม มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ การแสดงวิสัยทัศน์

๓. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ จะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดลงทะเบียนก่อนการแสดงวิสัยทัศน์ของตน อย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อการตรวจ คัดกรอง

กรณีพบว่าผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) หน่วยงานธุรการฯ จะแยกบุคคลนั้นออกจากผู้สมัครรายอื่น และให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

๔. ผู้สมัครทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเองตลอดช่วงเวลาที่อยู่บริเวณพื้นที่ ส.ส.ท.

๕. เพื่อลดความแออัดและลดการรวมตัวกันของกลุ่มคน ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้สมัครเข้ามาบริเวณพื้นที่การแสดง วิสัยทัศน์

กรณีนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย